



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างทำหนังสือในรูปแบบ AR (Augmented Reality) รวบรวมผลงาน
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ประกาศสอบราคาจ้างทำหนังสือในรูปแบบ AR (Augmented Reality) รวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ โดยกำหนดให้ผู้สนใจรับเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาทำการ ณ ส่วนงานจัดหาพัสดุ ๑ สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีผู้ยื่นซองสอบราคาจำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย ดังต่อไปนี้

๑. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๖,๙๕๐.- บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. บริษัท ศิริชัยการพิมพ์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๓,๗๐๐.-บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

บัดนี้ สำนักงาน กสทช. โดยคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างทำหนังสือในรูปแบบ AR (Augmented Reality) รวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารต่างๆ ของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเสนอเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาทุกประการ จึงได้ตัดสินใจให้ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเสนอราคาจ้างทำหนังสือในรูปแบบ AR (Augmented Reality) รวบรวมผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๙๔๖,๙๕๐.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว เป็นผู้ชนะการสอบราคาเนื่องจากเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในการสอบราคา ครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนิพนธ์ จงวิจิต)

ผู้เชี่ยวชาญรักษาการแทน ผู้จัดการสำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติการแทน เลขาธิการ กสทช.